

กิจกรรมของเครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพ หนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย

- ❁ การประชุมคณบดีเครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย
- ❁ การประชุมประจำปี 2557 ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย
- ❁ การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สมรรถนะหลักทางด้านสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย การทำแผนที่หลักสูตร และการประเมินผล



จดหมายข่าวฉบับที่ 5
ประจำเดือน มิถุนายน 2557



Emerging Pandemic Threats Program

PREDICT • RESPOND • PREVENT • IDENTIFY



การประชุมประจำปี 2557 ของ เครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย

THOHUN-NCO ได้จัดการประชุมประจำปี ขึ้นเมื่อวันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หัวหน้าโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก USAID ผ่านเครือข่ายนำเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับสุขภาพหนึ่งเดียวหรือมีการประยุกต์ใช้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวกับการศึกษา หรือการควบคุมและเฝ้าระวังโรค ได้อย่างเป็นผลสำเร็จ โดยมีทั้งการนำเสนอในรูปแบบปากเปล่าหรือการนำเสนอโดยโปสเตอร์ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมประชุม ยังได้มีโอกาสร่วมอภิปรายถึงยุทธศาสตร์ที่จะยกระดับขีดความสามารถของเครือข่ายในระยะที่สอง ของโปรแกรม EPT อีกด้วย



ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยตัวแทนจากคณะสมาชิก และภาคีสมาชิกของ เครือข่ายจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเจ้าหน้าที่จาก DAI-RESPOND จำนวน 2 ท่าน เจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุข 2 ท่าน เจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2 ท่าน เจ้าหน้าที่จาก USAID จำนวน 3 ท่าน และเจ้าหน้าที่จาก THOHUN-NCO จำนวน 4 ท่าน รวมจำนวนทั้งสิ้น 80 ท่าน

การประชุมคณะบดีเครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพ

หนังสือเวียนแห่งประเทศไทย

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย (THOHUN-NCO) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิดทางด้านสุขภาพหนึ่งเดียว เครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย (THOHUN) มูลนิธิเครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAOHUN) และโปรแกรม Emerging Pandemic Threats (EPT) ภายใต้การสนับสนุนจาก USAID ตลอดจน กิจกรรมของ THOHUN ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ในระยะที่ 1 ของโปรแกรม EPT



ในระหว่างการประชุม สมาชิกของ THOHUN ได้มีโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพูดคุยร่วมกันถึงบทบาทและกิจกรรมที่อาจเกิดขึ้นในช่วงต่อไปของ EPT นอกจากนี้ ยังได้มีการนำเสนอโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหนึ่งเดียว และผลการดำเนินงานโดยคณะบดีหรือตัวแทนคณะบดีที่มาจาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะพยาบาลศาสตร์ โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะบดีและตัวแทนคณะบดีจำนวนทั้งสิ้น 33 ท่าน จาก 30 คณะของหกมหาวิทยาลัย ที่เป็นสมาชิกของ THOHUN นอกจากนี้ผู้จัดการโปรแกรมของ SEAOHUN จำนวน 1 ท่าน ที่ปรึกษาอาวุโส

ด้านสาธารณสุข จาก U.S. Centers for Disease Control and Prevention จำนวน 1 ท่าน เจ้าหน้าที่จาก DAI-RESPOND จำนวน 5 ท่าน เจ้าหน้าที่จากแหล่งทุน USAID 3 ท่าน และเจ้าหน้าที่ประจำ THOHUN-NCO จำนวน 4 ท่าน

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สมรรถนะหลักทางด้านสุขภาพ หนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย การทำแผนที่หลักสูตรและการประเมินผล

THOHUN-NCO ได้จัดการประชุมฯ ขึ้นเมื่อวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา โดย การประชุม ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้เรียนรู้วิธีการทำแผนที่โดเมน สมรรถนะหลักทางสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของหลักสูตรปัจจุบันของมหาวิทยาลัยสมาชิก THOHUN ซึ่งจะส่งผลให้ คณะต่าง ๆ จะสามารถระบุ ช่องว่างของสมรรถนะหลักทางสุขภาพหนึ่งเดียวในหลักสูตรเพื่อที่จะนำไปพิจารณาประกอบการปรับปรุงหรือการแก้ไขหลักสูตรในครั้งต่อไปได้

ในส่วนแรก ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้รับช้กข์ข้อความเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะหลักทางด้านสุขภาพ หนึ่งเดียวแห่งประเทศไทยและของนานาชาติ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และวิธีการ ทำแผนที่สมรรถนะหลักทางด้านสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย (Thailand OHCCs) กับหลักสูตรที่มีอยู่ โดยวิทยากร จากนั้น ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ที่มาจากสายงานเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ได้ร่วมกันระดมสมอง และฝึกการทำแผนที่โดเมน Thailand OHCCs กับวิชาแกนและวิชาบังคับที่เลือกของ หลักสูตรที่มีอยู่ ซึ่งจากการทำแผนที่หลักสูตรครั้งนี้ ทำให้ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จากคณะต่าง ๆ ได้เห็นถึงความสอดคล้องของโดเมน Thailand OHCCs กับ สมรรถนะหลักของรายวิชาหรือหลักสูตรที่มีอยู่ของคณะ ทราบว่าโดเมน ใดที่ควรสอดแทรกเข้าไปในหลักสูตรนั้น ๆ ได้



(ด้านขวา) ผู้เข้าร่วมประชุมฯ กำลังอภิปรายเกี่ยวกับการทำแผนที่โดเมนสมรรถนะหลักทางด้านสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย กับวิชาแกนและวิชาบังคับในหลักสูตรที่มีอยู่ (ด้านซ้าย) ตัวแทนกลุ่มกำลังนำเสนอผลของการทำแผนที่หลักสูตรให้กับที่ประชุม

สำหรับในส่วนที่สองของการประชุมฯ นั้น มีเป้าหมายเพื่อการสร้างเพิ่มพูนความรู้เรื่อง การประเมิน
ขั้นพื้นฐานและการปรับตัวகுประสงค์การเรียนรู้ของวิชาให้ตรงกับหลักการประเมิน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมฯ
ได้มีโอกาสฝึกฝนการออกแบบแผนการประเมินเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชาหรือหลักสูตรด้วย

ในส่วนนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ หลักการขั้นพื้นฐานของการประเมินผล การประเมินผล
ในระดับต่าง ๆ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การประเมินผลแบบองค์รวม การวางแผนการประเมินผลโดยใช้
ตัวแบบเชิงตรรกะ หลังจากนั้น ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้แยกออกเป็นสองกลุ่มย่อย เพื่อการอภิปรายร่วมกัน
และการฝึกสร้างแผนสำหรับการประเมินผลโปรแกรมและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของรายวิชา



(ด้านซ้าย) ผู้เข้าร่วมประชุมฯ กำลังร่วมกันออกแบบแผนการประเมินโปรแกรม

(ด้านขวา) ผู้เข้าร่วมประชุมฯ กำลังนำเสนอผลการสร้างแผนการประเมินวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของรายวิชาของตนเอง

สำหรับการประเมินผล โปรแกรมนั้น ทุกกลุ่มย่อยต้องทำการประเมินผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรระยะสั้นทางด้านสุขภาพหนึ่งเดียวที่จัดโดย THOHUN-NCO ที่ผ่านมาหลายมิติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
รูปแบบสถานการณ์ที่ได้รับมอบหมาย ส่วนกลุ่มที่ทำการวางแผนการประเมินผลสำหรับวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ของรายวิชาของคณะต่างๆ นั้น แต่ละกลุ่มย่อย ต้องทำการประเมินผลวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ของวิชาที่มีอยู่ของคณะอย่างน้อย 1 รายวิชา ซึ่งถึงแม้ว่า แต่ละกลุ่มจะทำงานแยกกัน
สุดท้าย ตัวแทนแต่ละกลุ่มได้มีการนำเสนอผลการวางแผนประเมินผล กระบวนการ รวมทั้งบทเรียน
ให้แก่ประชุมร่วมกัน

จดหมายข่าวฉบับนี้ ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนชาวอเมริกัน ผ่านการให้ทุนจากองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
ของสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม เนื้อหาที่ได้รับการตีพิมพ์นั้นขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของเครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพ
หนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย และไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับการคิดเห็นหรือท่าทีขององค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
ของสหรัฐฯ หรือรัฐบาลสหรัฐอเมริกา



ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ครั้งนี้ มีจำนวน 78 ท่าน ประกอบด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่ทำงานเกี่ยวกับหลักสูตร และ สมรรถนะหลักทางด้านสุขภาพหนึ่งเดียว จากคณะพยาบาลศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะทันตแพทย์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน และสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ในสังกัดของมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกของ THOHUN ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ครูฝึกหรือวิทยากรทั้ง 7 ท่าน มาจากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนแพทยศาสตร์ Tufts University; DAI-RESPOND, และ วิทยาลัยด้านการศึกษาและพัฒนาของมนุษย์ University of Minnesota.

ที่อยู่:

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

420/6 ถ. ราชวิถี กรุงเทพมหานคร 10400

อีเมล :

ncothohun@gmail.com

เว็บไซต์ :

www.thohun.org

เฟซบุ๊ก :

www.facebook.com/NCOTHOHUN